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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑  ช้ัน ๖ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๔. พลตํารวจตรีชุมศักดิ ์ พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยส์ุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๗. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๘. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๙. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๑๐. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๑๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 (นายสุภัทร  บุญส่ง  แทน) 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร  ชูสังข์  แทน) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ 
๒. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิริ กรรมการ 
 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. นายสุจิตร  มหาพิรุณ รองอธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์เตือนตา  ชาญศิลป์ รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นายสกุลชาย  สารมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. นางสาวดวงใจ  นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. นางสาวปาณิสรา  วงษ์ชมภ ู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธุ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๑. นายอิทธิชัย  โชติญานทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๒. นายธนดล  โพธาราเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งท่ี๑๗/๒๕๖๑ 
     เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี๖กันยายน๒๕๖๑ 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน๒๑หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ (ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๑) นั้น 

 เพ่ือให้การรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีข้อมูลท่ีครบถ้วน จึงขอนํารายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดทราบ  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 

 ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้า ท่ีแทนสภา

มหาวิทยาลัยฯ เช่นนี้ตลอด และเม่ือต้องรวบรวมเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้นําสรุปจากผล 
การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอได้เลย โดยจัดทําสรุป 
ประเด็นไว้ในแผ่นแรกอ้างอิงตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒. ควรแยกประเด็นการแก้ไขปัญหาท้ังภายในภายนอกออกมาเป็นข้อๆ รวมถึงการแก้ปัญหา 
ในด้านหลักสูตร และจัดทําเป็นภาคผนวกด้วย 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก       
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทําสรุปผล 
การดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทราบภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
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 ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงขอนําสรุปผลการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ มารายงานให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทราบ ก่อนนําส่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รับทราบรายช่ือกรรมการจากคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวนสองคนร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ 
   กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยในวาระเริ่มแรก ตามความในข้อ ๑๒ วรรคสอง ของข้อบังคับฯ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในข้อ ๙ (๒) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กําหนดให้มีกรรมการ
จากคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนสองคน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๑(๑)/๑๕๐๑ ลงวันท่ี 
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขอส่งเรื่องการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควร จํานวนสองคน มายัง
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ดําเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๙๒(๑)๒.๒๒/๙๕๓๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงมหาวิทยาลัยฯ กรณีการแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ (๑) ศาสตราจารย์ศักดา 
ธนิตกุล และ (๒) รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 



- ๕ - 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการดาํเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบ 
   บริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง  
   และด้านงบประมาณ ตาํบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
   วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการครุภัณฑ์พัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตําบลบางพระ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือให ้
การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตําบลบางพระ  
อําเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เสนอต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้

การพิจารณา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงิน
การคลัง และด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ 
สําหรับความคืบหน้าขณะนี้ได้จัดทํา TOR ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างรับมอบงาน 
ซึ่งใน TOR ได้แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวดงาน ในสัญญากําหนดระยะเวลาการทํางานท้ังหมด ๑๕ เดือน     
จะสิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในงวดงานท่ีกําหนดงวดท่ี ๑ กําหนดวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
งวดท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ งวดท่ี ๓ วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ งวดท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
และงวดท่ี ๕ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สําหรับการปฏิบัติงานจะมีการประชุมโดยมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ 
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงานซึ่งคณะกรรมการเนินงานแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ตามงาน 
ได้มีการจัดประชุมหลายครั้ง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอธิการบดีเป็นรองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ       
จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการในส่วนของผู้บริหารเดิมและเพ่ิมเติมรายชื่อ
คณะกรรมการดําเนินงานในส่วนของผู้ท่ีจะใช้งานระบบเม่ือพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้การพัฒนาระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ ซึ่งบริษัท         
ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนงานในงวดท่ี ๑ จึงขอส่งงวดงานงวดท่ี ๑เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง กําลังตรวจสอบว่าบริษัทได้ดําเนินการตาม TOR หรือไม่ และขณะนี้บริษัท   
อยู่ระหว่างเตรียมส่งงวดงานงวดท่ี ๒ แต่งวดงานงวดท่ี ๑ ยังไม่ได้ตรวจรับ ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการ   
ตรวจรับงานประกอบด้วย กรรมการท่ีแต่งตั้งโดยผู้บริหารชุดเดิมและอธิการบดีคนปัจจุบัน 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 

ท่ีประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี ้

๑. แม้การดําเนินการจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร 
ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณจะเป็นอํานาจการบริหารงานท่ัวไปของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
แต่เนื่องจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯมีหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีความเป็นห่วงเก่ียวกับการดําเนินการจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ในส่วนของการเขียน TOR หรือการประมูล
ท่ีมีบริษัทยื่นเรื่องเสนอเข้ารับการประมูลเพียงบริษัทเดียว รวมถึงการลงนามเสนอราคา การทําสัญญา ได้จัดทํา
อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทําให้มีการส่งเรื่องไปท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการดําเนินการ
ลงนามเสนอราคา หรือการทําสัญญา ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะถ้า ป.ป.ช. ตั้งเรื่องมา ผู้รับผิดชอบจะต้อง
ถูกพักราชการทันที และการดําเนินการโครงการนี้หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือล้มเหลว อธิการบดีจะต้อง
แสดงความรับผิดชอบต่อสภามหาวิทยาลัย อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยพบความเสี่ยงในเรื่องใดควรทําหนังสือ  
หารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรณีนี้มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางและสํานักงาน
อัยการสูงสุด เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําผิดระเบียบหรือกฎหมาย 

๒. คุณวุฒิและความสามารถของกรรมการตรวจรับงานมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะตรวจรับงาน
หรือไม่  

๓. เนื้องานเป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย หรือไม่ 

๔. การส่งงานงวดท่ี๑เป็นไปตามแผนหรือไม่ ควรนํารายงานสภามหาวิทยาลัยก่อนแล้วจึงเริ่ม
งานงวดท่ี๒ได ้

๕. เห็นควรมอบนายจรัสโรจน์ บถดําริห์กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ/
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบ
ภายนอกแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบนายจรัสโรจน์ บถดําริห์  กรรมการปฏิบัติหน้า ท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัย และมอบอธิการบดีนําข้อสังเกต 
ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอข้อมูล 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง สรุปผลการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุงของ 
   คณะกรรมการจากผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานการกํากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน  
   ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
   (รอบ ๖ และรอบ ๑๐ เดือน) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
   และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การพิจารณา 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ - ๔.๖ แล้ว เห็นว่า ข้อมูลยังไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณา
ต่อไปได้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยละเอียดแล้วเสนอต่อสภาวิชาการ 
และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาก่อนนําสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 มอบหมายมหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยละเอียดแล้วเสนอต่อสภาวิชาการ
และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาก่อนนําสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง แผนและผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ี สํานักงานประกันคุณภาพ ได้รับมอบหมายให้ เป็นหน่วยงานกลาง รับผิดชอบ
ประสานงาน ติดตามการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ  
ท่ี ๓๓๔๗/๒๕๖๑ และได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ได้กําหนดหัวข้อความเสี่ยงจากประเด็น
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายประเทศ นโยบาย EEC ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ มาใช้เป็นกรอบนโยบายพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วยพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 
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  คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ (ก.ต.ส.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพจึงขอนําแผนและผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดตามมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ (ก.ต.ส.) และเอกสารสรุปผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในฯ ท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ได้
ปฏิบัติตามหลักการของ COSOรวมกับนโยบายของการบริหารความเสี่ยงท่ีให้ยึดตามพันธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งในการนํารายงานในครั้งนี้จะเป็นการรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ 
เดือน เนื่องจากตามเกณฑ์จะต้องรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ส่วนการรายงานผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จะนํารายงานสภามหาวิทยาลัยประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 

  ท่ีประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. ควรใช้หลักการการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO จะครอบคลุมทุกด้านมากกว่านี ้
๒. ควรสรุปประเด็นความเสี่ยงสําคัญคืออะไร เรื่องใดท่ีแก้ได้ เรื่องใดท่ีแก้ไม่ได้ 
๓. ควรหารือกับรองอธิการบดีด้านวิชาการเพ่ือหาทางแก้ไขในประเด็นความเสี่ยงท่ีอยู่ในข้ัน

วิกฤต เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับงบประมาณและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๔. การให้น้ําหนักของความเสี่ยงควรเริ่มมาจากภายในแต่ละคณะ/หน่วยงาน แล้วจึงเป็นระดับ

วิทยาเขตต่อไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยนําข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรณี 
   การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส 
   ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ



- ๙ - 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ีได้
อนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดี    
โดยให้กํากับดูแลด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับแจ้งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา 
รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส ว่าไม่สะดวกในการมาปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดี ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง ในการนี้ 
เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี ้

๑) อนุมัติการยกเลิกมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา 
รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส  และ 

๒) อนุมัติการยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลําดับท่ี ๓ ตามบัญชี
รายละเอียดแต่งตั้งรองอธิการบดีฯ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 

 ท่ีประชุมให้ข้อสังเกตว่า สาเหตุของการไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส ไม่ชัดเจนเพียงพอ
ต่อการพิจารณา จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง นําเสนอคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมตมิอบมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องนําเสนอคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบดันี้ประธานคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามข้อบังคับฯ ท้ังสองฉบับเรียบร้อยแล้ว 



- ๑๐ - 
 

 เพ่ือให้กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีกําหนดให ้
 ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม 
 (๒) กรรมการสรรหาจํานวนสองคน ซึ่งมาจากคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (๓)  อธิการบดี  เป็นกรรมการ 
 (๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๙๒(๑)๒.๒๒/๙๕๓๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แจ้งรายชื่อกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนสองคน ตาม 
มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดย
มอบหมายให้ (๑) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล และ (๒) รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ร่วมเป็น
กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
๑) คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในข้อ ๙ (๑)  
๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งเป็นเลขานุการ ตามความในข้อ ๙ 

วรรคสอง 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง
นางสาวสมัญญา พิมพาลัย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ พร้อมท้ัง
เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายธิราช บัวรอด นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ิมเติมอีกหนึ่งคน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ของหัวหน้าส่วนราชการ 

สรุปเรื่อง 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินแต่ละส่วนราชการท่ีจะต้องรับการประเมิน ประกอบด้วย 



- ๑๑ - 
 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เป็นประธาน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน  เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
(๔) อธิการบดี  เป็นกรรมการ 
(๕) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน ๑ คน เป็นเลขานุการ 
(๖) ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑ คน เป็นประธาน และคัดเลือกกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน    
สภามหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ เพ่ือประเมินหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ 

๑. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
๔. คณะเทคโนโลยีสังคม 
๕. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
๗. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ท้ังนี้ โปรดมอบอํานาจแก่นายกสภามหาวิทยาลัย ในการลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ภายหลังจากมหาวิทยาลัยได้รายชื่อคณะกรรมการฯ ตาม 
ข้อ ๙ (๓) และ (๕) แล้ว โดยมิต้องนํารายชือ่ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีก  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ท้ัง ๙ 
หน่วยงาน ดังนี ้

๑. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย ์ เป็นประธาน 
๒. พลตํารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์  เป็นกรรมการ 
๓. นายสําเร็จ วงศ์ศักดา  เป็นกรรมการ 

 
 



- ๑๒ - 
 

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป คือ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

 

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ 
นายสุภัทร  บุญส่ง 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


